

SPU : ม.ศรีปทุม สุดยอดฝีมือ! คัวร์รางวัลชนะเลิศ ประกวดออกแบบเสื้อยับระดับอุดมศึกษา ภายใต้ คอนเซ็ปต์ “ยับที่เสื้อ ยึดที่ใจ” โครงการ กฟผ. น้อม สืบสานปณิธานงานของพ่อฯ



มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับทีมนักศึกษาSPU ในโอกาสคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบเสื้อยับ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ยับที่เสื้อ ยึดที่ใจ” ในโครงการ “กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ ชวนชาวไทยร่วมสานต่อ 9 พระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”จากผลงาน “Nature is calling” ซึ่งได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร จากพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประธานในพิธี ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A - C โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ซึ่งมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 40 ทีม โดยทีมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีมจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตามลำดับ รวมทั้ง ทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับรางวัล Popular Vote จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เปิดเผยว่า จากการทำ กฟผ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการจัดงานและกิจกรรมภายใต้โครงการ “กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ ชวนชาวไทยร่วมสานต่อ 9 พระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งหนึ่งในพระราชปณิธานที่สานต่อคือ พระราชปณิธานด้านการประหยัด โดย กฟผ. จึงได้จัดทำกิจกรรม “ประกวดออกแบบเสื้อยับ” โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ทุกสาขาทั่วประเทศที่มีใจรักในการออกแบบเครื่องแต่งกาย เข้าร่วมประกวดออกแบบการแต่งกายด้วย “เสื้อยับ” สไตล์ เท่ เก๋ ชิค ไม่ซ้ำแบบใคร ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ยับที่เสื้อ ยึดที่ใจ” ซึ่งจะต้องเป็นเสื้อผ้าที่ตั้งใจทำให้เกิดรอยยับด้วยกระบวนการออกแบบตัดเย็บที่มีดีไซน์และสไตล์อันโดดเด่น ทันสมัยในลักษณะชุดกึ่งทางการ จำนวน 2 ชุด แบ่งเป็น ชุดสุภาพบุรุษ จำนวน 1 ชุด และชุดสุภาพสตรีจำนวน 1 ชุด ซึ่งสามารถใส่เป็นชุดทำงาน และชุดลำลองได้โดยไม่ต้องรีด รวมถึงรู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งเมื่อสวมใส่เสื้อยับเพราะเป็นเสื้อที่มีส่วนช่วยในการลดการใช้พลังงาน

สำหรับทีมที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย จะได้มีโอกาสเข้าร่วม workshop เพื่อรับคำแนะนำจาก ดีไซน์เนอร์
ชั้นนำระดับประเทศ พร้อมทั้งได้นำเสนอผลงานบนเวทีแฟชั่นโชว์ ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลา
ชาลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท และโล่เกียรตินิยมจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน

Cr.ภาพและข้อมูลจาก กฟผ.

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1002,1124 โทรสาร 0 2579

4666 เว็บไซต์ <https://www.spu.ac.th/> หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่

<https://www.facebook.com/PRSripatum.bk/>

หรือเยี่ยมชมวิดีโอทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ <https://www.youtube.com/user/SPUFriends>

#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ